

กิตติกรรมประกาศ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของเอกองค์อัลลอฮ์ ﷻ ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปราณี เสมอ ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด ﷺ ผู้ทรงเป็นศาสนทูตของพระองค์ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าหากปราศจากการช่วยเหลือจากพระองค์ และด้วยความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนตรวจสอบ แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณคณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนของภาควิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่ได้เสียสละอุทิศตนในการรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยศึกษา

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.อับดุลฮาซิม เอ็งเปียและ ดร.ซัมซุ สาอุ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมในการวิจัย จนทำให้การวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีที่ได้เสียสละเวลาในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้มอบทุนอุดหนุนเพื่อการทำวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนพิระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีรวมทั้งครอบครัวอาบูบากา ที่คอยส่งเสริม ให้กำลังใจ ช่วยเหลือผู้วิจัยและขอขอบคุณครอบครัวอุมมี มรัยัม สามาอะ (มารดาของมิสยะห์ สามาอะ เพื่อนนักศึกษา) ที่คอยส่งเสริม ให้กำลังใจและที่พักพิงแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ทำการวิจัยและเก็บข้อมูล

นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งแด่ นายสุขเกษม เจ๊ะแหว บิดาที่เคารพรักยิ่ง น้องทุกคนที่ให้กำลังใจ สูดท้ายขอรำลึกถึงมารดานางฮาสิ่อน๊ะ เจ๊ะแหว มารดาที่ล่วงลับจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับมา ลูกขอยกความดีทั้งปวงอันเกิดจากการวิจัยในครั้งนี้แด่ท่าน ขอเอกองค์อัลลอฮ์ ﷻ อำนาจพรให้ท่านอยู่ในความเมตตาของพระองค์ตลอดไปและขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆทุกคนที่ไม่อาจกล่าวถึงได้ครบถ้วนที่คอยให้กำลังใจจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จด้วยดี